

Viện Xã hội học tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2007 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2008

Ngày 31 tháng 12 năm 2007, Viện Xã hội học đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2007 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2008. Tham gia Hội nghị tổng kết có đại diện các cơ quan chức năng Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, đại diện Ban Chấp hành Công đoàn Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, đại diện Ban chấp hành Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, và các nhà nghiên cứu lão thành, cán bộ hưu trí, ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ nghiên cứu, viên chức của Viện Xã hội học.

Thay mặt ban lãnh đạo, GS.TS. Trịnh Duy Luân, Viện trưởng Viện Xã hội học trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2007 và phương hướng hoạt động năm 2008 của Viện.

Sau khi đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp Viện đã được kiện toàn (2006), trong năm 2007 bộ máy lãnh đạo và quản lý của Viện tiếp tục được kiện toàn ở cấp Phòng. Nhiệm vụ này đã được hoàn tất trong 6 tháng đầu năm 2007. Hội đồng Khoa học nhiệm kỳ mới cũng đã được thành lập. Thêm 1 cán bộ được bổ nhiệm Phó Tổng biên tập Tạp chí Xã hội học, góp phần tăng cường lực lượng cho công tác Tạp chí.

Về hoạt động nghiên cứu khoa học, trong năm 2007, Viện đã hoàn thành và triển khai thực hiện tổng cộng 13 đề tài cấp Bộ. Hệ đề tài cấp Viện gồm

9 đề tài được triển khai thực hiện trên cơ sở các phòng nghiên cứu. Ngoài ra, các cán bộ, nghiên cứu viên của Viện cũng đã chủ trì và tham gia nhiều đề tài, dự án hợp tác với bên ngoài ở các mức độ khác nhau.

Hoạt động đào tạo sau đại học tiếp tục được triển khai, song bên cạnh đó cũng cần phải khắc phục khó khăn, tiếp tục xử lý những điểm yếu trong những năm qua.

Tạp chí Xã hội học trong năm 2007 đã xuất bản 4 số với nội dung tốt, các chuyên mục được duy trì đều đặn. Trong 4 số Tạp chí đã công bố 65 bài, bao gồm các bài nghiên cứu, lược thuật, đọc sách... Ban biên tập Tạp chí không ngừng nỗ lực để nâng cao chất lượng bài viết, phục vụ công tác nghiên cứu khoa học.

Về lực lượng, đội ngũ cán bộ của Viện trong những năm vừa qua đã giảm đáng kể và đang bị “già hóa”. Tuổi đời trung bình ngày một cao, trong khi lực lượng trẻ, nòng cốt để thay thế và kế cận chưa được bổ sung. Đây là một thách thức lớn đối với Viện trong thập niên tới.

Báo cáo tổng kết cũng ghi nhận những thành quả đạt được trong công tác đào tạo sau đại học và tổ chức cán bộ, công tác hành chính, kế toán - tài chính, hoạt động thông tin thư viện, hoạt động hợp tác quốc tế, các hoạt động đoàn thể như Công đoàn, Chi Hội cựu chiến binh, Chi đoàn Thanh niên, Công tác thi đua khen thưởng...

Dự kiến trong năm 2008, Viện sẽ tiếp tục cố gắng có những chuyển biến

mới trong lực lượng và cơ cấu cán bộ nghiên cứu. Chuẩn bị tuyển dụng và đào tạo tăng cường cho số cán bộ trẻ sẽ được tuyển dụng trong năm 2008. Đồng thời, đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động chức năng và nghiên cứu khoa học.

Tại Hội nghị, Ths. Nguyễn Nga My - Chủ tịch Công đoàn Viện Xã hội học, cũng đã trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Công đoàn Viện về những thành tích mà cán bộ công chức Công đoàn Viện Xã hội học đã đạt được trong năm 2007 và phương hướng phấn đấu trong năm 2008 và các năm tới.

Hội nghị tổng kết công tác năm 2007 cũng là dịp gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giữa các thế hệ cán bộ, nghiên cứu viên của Viện Xã hội học.

L.H

Ban Thường vụ Hội Xã hội học Việt Nam họp triển khai công tác 6 tháng đầu năm 2008

Ngày 15 tháng 2 năm 2008, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Hội Xã hội học Việt Nam đã họp triển khai công tác 6 tháng đầu năm 2008. Những Ủy viên tham dự: GS.TS Trịnh Duy Luân, PGS.TS Nguyễn An Lịch, PGS Chung Á, GS.TS Nguyễn Đình Tấn, PGS.TS Vũ Hào Quang; các Ủy viên khác bận công tác không dự họp.

GS.TS Trịnh Duy Luân - Chủ tịch Hội, nêu nội dung chính của cuộc họp: Chuẩn bị Hội thảo khoa học vào tháng 4 năm 2008; Phân công nhiệm vụ tạm thời của các Ủy viên Thường vụ Ban Chấp hành Hội; Bổ nhiệm Chánh Văn phòng Hội; Kiện toàn các Chi hội cơ sở, các Trung tâm thuộc Hội.

Tại cuộc họp, các Ủy viên đã nêu nhiều ý kiến phân tích những việc cần làm ngay và những việc sẽ tiếp tục triển khai. Tổ chức Hội thảo khoa học cần làm ngay và Ban Thường vụ đã thống nhất cử PGS.TS Nguyễn An Lịch - Phó Chủ tịch thường trực Hội làm Trưởng ban Ban Tổ chức Hội thảo. Hội thảo dự kiến sẽ được tiến hành vào cuối tháng 4 năm 2008. Tại cuộc họp, Ban Thường vụ đã nhất trí phân công nhiệm vụ tạm thời của các Ủy viên và bổ nhiệm Chánh Văn phòng Hội. Việc kiện toàn các Chi hội cơ sở là cần thiết, nên đề xuất thành lập sớm một vài chi hội, PGS.TS Vũ Hào Quang nêu ý kiến: các cơ quan trung ương nên thành lập một Chi hội: các Ban Đảng, Ban Tổ chức, Tuyên giáo, Đài Truyền hình... và xin đứng ra thành lập.

Ngày 21 tháng 2 năm 2008, Chủ tịch Hội Xã hội học Việt Nam đã ký Quyết định số 02/QĐ-HXHH Về việc phân công các Ủy viên Thường vụ phụ trách một số lĩnh vực công tác trước mắt của Hội Xã hội học Việt Nam:

1. Ông Trịnh Duy Luân - Chủ tịch Hội, phụ trách chung, công tác Tổ chức, Hợp tác Quốc tế;
2. Ông Nguyễn An Lịch - Phó Chủ tịch thường trực Hội, phụ trách công tác đào tạo, Trưởng Ban Đào tạo của Hội;
3. Ông Chung Á - Phó Chủ tịch Hội, phụ trách công tác đối ngoại, Trưởng Ban Quan hệ Quốc tế của Hội, công tác xuất bản;
4. Ông Đặng Cảnh Khanh - Phó Chủ tịch Hội, phụ trách công tác nghiên cứu khoa học, Trưởng Ban Khoa học của Hội;

5. Bà Trần Thị Kim Xuyên - Phó Chủ tịch Hội, phụ trách công tác của Hội tại khu vực miền Nam;

6. Ông Tô Duy Hợp - Ủy viên thường vụ Hội, phụ trách công tác của Hội tại khu vực miền Trung;

7. Ông Nguyễn Đình Tấn - Ủy viên thường vụ Hội, phụ trách công tác của Hội tại khu vực miền Bắc;

8. Ông Nguyễn Văn Thủ - Ủy viên thường vụ Hội, phụ trách công tác tổ chức - nhân sự của Hội, Trưởng Ban Tổ chức của Hội.

9. Ông Vũ Hào Quang - Ủy viên thường vụ Hội, phụ trách công tác các Chi hội cơ sở thuộc cơ quan Trung ương; công tác xuất bản.

Cũng trong ngày 21 tháng 2 năm 2008, Chủ tịch Hội Xã hội học Việt Nam đã ký Quyết định số 01/QĐ-HXHH: *Bổ nhiệm ông Hoàng Văn Đốp - Hội viên Hội Xã hội học Việt Nam, giữ chức Chánh Văn phòng Hội Xã hội học Việt Nam*; Thông báo số 04/HXHH-TB: *Thông báo của Ban Thường vụ Hội Xã hội học Việt Nam về việc kiện toàn tổ chức các Chi hội cơ sở*.

HOÀNG ANH

**Nghiệm thu đề tài cấp Bộ:
“Tính cộng đồng của Làng
Việt vùng châu thổ sông Hồng
trong bối cảnh của nền kinh tế
thị trường”**

Ngày 24 tháng 12 năm 2008, Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp Bộ của Viện Khoa học Xã hội Việt Nam do PGS.TS Trần Đức Cường - Phó Chủ

tịch Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, làm Chủ tịch Hội đồng đã tiến hành nghiệm thu đề tài “Tính cộng đồng của Làng Việt vùng châu thổ sông Hồng trong bối cảnh của nền kinh tế thị trường” do PGS.TS Mai Văn Hai, Trưởng phòng Văn hóa và Giáo dục của Viện Xã hội học, làm chủ nhiệm đề tài.

Hội đồng Nghiệm thu đã nghe chủ nhiệm đề tài trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu, đã nhận xét và đóng góp ý kiến trên cơ sở khẳng định những kết quả mà đề tài đã đạt được cũng như chỉ ra những hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp tục của lĩnh vực nghiên cứu. Hội đồng cũng khẳng định, trong bối cảnh hội nhập quốc tế và đất nước bước vào thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa hướng tiếp cận nghiên cứu văn hóa về nông thôn Việt Nam là đúng đắn và có tính thời sự; mặt khác qua kết quả đạt được, nhóm nghiên cứu đề tài đã bước đầu đạt được kết quả khoa học đáng ghi nhận.

Hội đồng đã đóng góp ý kiến cho chủ nhiệm đề tài và các thành viên tham gia đề tài để có thể tiếp tục triển khai những nghiên cứu tiếp theo, đồng thời đã đánh giá đề tài được nghiệm thu loại khá.

P.V

Nghiệm thu đề tài cấp Bộ “Một số vấn đề cơ bản của cơ cấu xã hội - giai cấp ở nước ta hiện nay”

Vừa qua, Hội đồng nghiệm thu đề tài của Viện Khoa học Xã hội Việt Nam đã tổ chức nghiệm thu đề tài cấp Bộ “Một số vấn đề cơ bản của cơ cấu xã hội - giai cấp ở nước ta hiện nay” do PGS.TS Vũ Tuấn Huy - Phó Viện trưởng Viện Xã

hội học làm chủ nhiệm đề tài.

Hội đồng nghiệm thu do GS.TS Đỗ Hoài Nam, Chủ tịch Viện Khoa học Xã hội Việt Nam làm Chủ tịch Hội đồng và các Ủy viên Hội đồng gồm các nhà khoa học thuộc các ngành Triết học, Kinh tế học, Trung Quốc học và Xã hội học. Đánh giá kết quả nghiên cứu của đề tài, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đã kết luận đây là một đề tài lý luận có tính chất đột phá để chuyển từ những nghiên cứu vi mô sang những nghiên cứu gắn với đường lối. Đề tài đã có những cố gắng theo đánh giá của các phản biện và ủy viên hội đồng, hoàn thành được mục tiêu đề ra, luận cứ cho việc lựa chọn phương pháp luận nghiên cứu cơ cấu giai cấp ở nước ta hiện nay từ quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lê Nin, quan điểm của Đảng ta và tư tưởng Hồ Chí Minh trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm của Trung Quốc.

Chủ tịch Hội đồng cũng chỉ ra những vấn đề cần bổ sung đối với đề tài: đầu tư thêm cho phần khái quát hóa thực tiễn, nhất là kinh nghiệm từ Trung Quốc để từ đó gợi mở những vấn đề nghiên cứu cơ cấu giai cấp ở Việt Nam hiện nay. Đây là một đề tài khó về mặt lý luận và vì vậy cần có sự tham gia của các chuyên gia mang tính liên ngành.

NGỌC CHÂM

Viện Xã hội học tổ chức Hội thảo “Kết quả nghiên cứu khoa học năm 2007”

Trong hai ngày 13 - 14 tháng 3 năm 2008, tại thành phố Ninh Bình, Viện Xã hội học đã tổ chức hội thảo thường niên “Kết quả nghiên cứu khoa học

năm 2007”, nhằm tổng kết, đánh giá những hoạt động khoa học của Viện trong năm vừa qua.

Hội thảo đã thu hút được đông đủ sự tham gia của các cán bộ nghiên cứu trong Viện. Hội thảo được chia làm 3 phiên: Phiên họp toàn thể và hai phiên họp của hai tiểu ban. Phiên họp toàn thể do GS.TS Trịnh Duy Luân và PGS.TSKH Bùi Quang Dũng chủ trì.

Trong phiên họp toàn thể, GS.TS Trịnh Duy Luân, Viện trưởng Viện Xã hội học phát biểu khai mạc, giới thiệu nội dung, chương trình hội thảo và nhận xét chung về kết quả của các đề tài nghiên cứu trong năm 2007. Cũng trong phiên họp toàn thể này, 2 báo cáo đề tài cấp Bộ được trình bày với các nội dung:

1. Tính năng động xã hội ở nông thôn Việt Nam trong thời kỳ đổi mới: Từ quan hệ dòng họ theo huyết thống đến quan hệ họ hàng lấy cá nhân làm trung tâm do PGS.TS. Mai Văn Hai trình bày.

2. Hành vi sức khỏe của cư dân nông thôn trong bối cảnh xung đột môi trường do TS Trịnh Hòa Bình trình bày.

Phiên họp của Tiểu ban 1 do GS.TS Trịnh Duy Luân và PGS.TS Mai Văn Hai chủ trì. Có 4 báo cáo được trình bày: 1- Bất bình đẳng xã hội ở khu vực nông thôn hiện nay do NCV Phạm Xuân Đại trình bày. 2- Định hướng nghề nghiệp của thanh niên, học sinh nông thôn hiện nay do NCVC Tôn Thiệu Chiếu trình bày. 3- Biến động về nguồn lao động và cơ cấu việc làm ở nông thôn trong bối cảnh công nghiệp hóa do TS. Nguyễn Đức Vinh trình bày. 4- Chiến lược sinh kế của người

nông dân ven đô trong quá trình đô thị hóa do ThS Nguyễn Nga My trình bày.

Phiên họp của Tiểu ban 2 do PGS.TSKH Bùi Quang Dũng và PGS.TS Phạm Văn Bích chủ trì. Có 3 báo cáo được trình bày: 1- Quan hệ quyền lực giữa vợ và chồng trong gia đình nông thôn Việt Nam hiện nay do TS. Trịnh Thị Quang trình bày. 2- Các mạng lưới trợ giúp xã hội ở nông thôn trong bối cảnh kinh tế chuyển đổi - nghiên cứu trường hợp một xã ở đồng bằng sông Hồng do ThS. Đoàn Kim Thảng trình bày. 3- Làng Việt vùng châu thổ sông Hồng (nhìn từ đặc trưng cơ bản nhất) trong bối cảnh của nền kinh tế thị trường do NCS Bé Viết Hậu trình bày.

Hai phiên họp của hai tiểu ban diễn ra hết sức sôi nổi với những ý kiến trao đổi, tranh luận sâu sắc, thẳng thắn và xây dựng.

Kết thúc Hội thảo, GS.TS Trịnh Duy Luân phát biểu tổng kết lại các ý kiến, hoan nghênh tinh thần nghiên cứu khoa học và những đóng góp của các cán bộ nghiên cứu trong năm vừa qua, đồng thời nêu lên một số vấn đề cần rút kinh nghiệm trong những năm tới. GS.TS Trịnh Duy Luân cũng nhấn mạnh, trong năm 2008, cần tiếp tục và chú trọng hơn nữa đến vấn đề tam nông, tập trung nghiên cứu nông thôn, nông nghiệp, nông dân Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường.

Hội thảo thành công tốt đẹp với nhiều ý nghĩa thiết thực, trở thành diễn đàn khoa học để giao lưu, học hỏi và trao đổi kinh nghiệm giữa các thế hệ cán bộ nghiên cứu của Viện.

L.H

Nghiên cứu việc sử dụng hiệu quả các nguồn lực hiện có thông qua Dự án Chia Sẻ ở vùng dân tộc thiểu số và những nhân tố xã hội ảnh hưởng đến việc thực hiện các hoạt động của Dự án này

Đề tài “Nghiên cứu việc sử dụng hiệu quả các nguồn lực hiện có thông qua Dự án Chia Sẻ ở vùng dân tộc thiểu số và những nhân tố xã hội ảnh hưởng đến việc thực hiện các hoạt động của Dự án này” do TS. Đỗ Thiên Kính làm chủ nhiệm được thực hiện trong khuôn khổ chương trình hợp tác Việt Nam - Thụy Điển mang tên Chia Sẻ. Đây là một chương trình với mục đích hỗ trợ Việt Nam giảm nghèo.

Cuộc nghiên cứu tập trung vào việc làm rõ: 1/ Hiện trạng sử dụng nguồn lực hiện có trong và ngoài Chia sẻ; 2/ Làm rõ những yếu tố tác động đến việc sử dụng nguồn lực hiện có, đặc biệt những yếu tố xã hội và yếu tố thể chế; 3/ Tình hình triển khai các hoạt động của dự án Chia Sẻ; 4/ Làm rõ các nguyên tắc và cơ chế của Chia Sẻ đã được thể hiện như thế nào qua các hoạt động của dự án; 5/ Phân tích các yếu tố xã hội và thể chế ảnh hưởng đến việc thực hiện các hoạt động của dự án.

Hiện tại, đề tài đang chính thức triển khai nghiên cứu giai đoạn 1 (từ tháng 12 năm 2007 đến tháng 4 năm 2008). Trong giai đoạn 1, nhóm nghiên cứu tập trung vào việc xây dựng và hoàn thiện đề cương, khung báo cáo và bộ công cụ nghiên cứu. Đến cuối tháng 3, nhóm nghiên cứu hoàn thành đợt khảo sát thử tại 3 tỉnh Hà Giang, Yên Bái và Quảng

Trị. Mục đích của cuộc khảo sát thử nhằm thử nghiệm, điều chỉnh và hoàn thiện công cụ nghiên cứu, chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức vào tháng 5 (giai đoạn 2 của nghiên cứu).

Kết quả khảo sát thử cho thấy có nhiều điểm cần điều chỉnh trong việc lựa chọn đối tượng phỏng vấn, cũng như những chỉnh sửa cần thiết cho bộ công cụ nghiên cứu. Đề tài nghiên cứu sẽ kết thúc vào cuối năm 2008.

MINH PHƯƠNG

Ngành Xã hội học Việt Nam có thêm 5 Phó Giáo sư Xã hội học

Ngày 23 tháng 12 năm 2007, Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước đã ra quyết định số 02/2007/NQ-HDGSNN về việc công nhận chức danh GS, PGS chuyên ngành Xã hội học năm 2007. Trong đợt xét duyệt lần này, 5 nhà nghiên cứu và giảng viên xã hội học đã được phong chức danh Phó Giáo sư, bao gồm:

1. TS Nguyễn Xuân Mai, Viện Xã hội học
2. TS Lê Ngọc Văn, Viện Gia đình và Giới
3. TS Hoàng Bá Thịnh, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội
4. TS Nguyễn Quý Thanh, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội
5. TS Phạm Văn Quyết, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội

Đây là những nhà xã hội học đã có nhiều năm nghiên cứu và giảng dạy, có nhiều công trình khoa học được ghi nhận. Điều này cũng thể hiện sự phát

triển của đội ngũ những người nghiên cứu, đào tạo xã hội học và của ngành khoa học xã hội học Việt Nam. Tạp chí Xã hội học xin chúc mừng các nhà khoa học - Phó Giáo sư mới của ngành.

P.V

Bảo vệ luận án Tiến sĩ tại cơ sở đào tạo Sau đại học Viện Xã hội học

Ngày 17 tháng 01 năm 2008, Cơ sở đào tạo Sau đại học - Viện Xã hội học đã tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ, chuyên ngành xã hội học cho nghiên cứu sinh Văn Thị Ngọc Lan với đề tài: “Cộng đồng dân cư ngoại thành Thành phố Hồ Chí Minh trong quá trình đô thị hóa”, mã số: 62313001, do PGS.TS Nguyễn Hữu Minh và PGS.TS Mai Văn Hai hướng dẫn.

Hội đồng chấm luận án gồm 7 thành viên do PGS.TS Trịnh Duy Luân làm Chủ tịch Hội đồng.

Luận án gồm 4 chương với nhiều luận điểm, nhằm tìm hiểu thực trạng và xu hướng chuyển đổi cơ cấu xã hội, nghề nghiệp và lối sống của các nhóm dân cư trong quá trình đô thị hóa trên các địa bàn khảo sát, qua đó cố gắng đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần hoàn chỉnh quá trình quản lý và phát triển các kết cấu đô thị mới ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong luận án này, nghiên cứu sinh đã làm rõ các khái niệm và định hướng các lý thuyết làm cơ sở cho việc nghiên cứu của đề tài; phân tích thực trạng và tìm hiểu các yếu tố tác động đến những biến đổi về kinh tế - xã hội của các cộng đồng dân cư ngoại thành trong quá trình đô thị hóa; tìm hiểu sự chuyển

biến về nhà ở, cơ sở hạ tầng, văn hóa và lối sống dưới tác động của đô thị hóa và dự báo về xu hướng biến đổi của cơ cấu xã hội, cơ cấu nghề nghiệp và lối sống của các mô thức đô thị hóa.

Dưới tác động của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và quá trình đô thị hóa, các cộng đồng nông thôn ngoại thành đang chuyển đổi từ các khuôn mẫu truyền thống sang các khuôn mẫu hiện đại. Tuy vậy, với những điều kiện chuyển thể khác nhau, các cộng đồng đó sẽ trở thành những mô thức đô thị hóa khác nhau. Để làm sáng tỏ quan điểm này, luận án kết hợp nhiều phương pháp thu thập, phân tích, tổng hợp thông tin khác nhau. Trong quá trình nghiên cứu và thực hiện luận án, nghiên cứu sinh đã sử dụng phương pháp nghiên cứu trường hợp và kết hợp nhiều phương thức thu thập thông tin như điều tra bằng bảng hỏi, phỏng vấn sâu theo chuyên đề và quan sát thâm nhập.

Sau khi nghe nghiên cứu sinh trình bày, Hội đồng đã có những ý kiến đóng góp giúp nghiên cứu sinh hoàn thiện luận án. Luận án có thể là tài liệu tham khảo có ích cho các nhà tổ chức và quản lý ở Thành phố Hồ Chí Minh, nhất là các quận mới thành lập và các huyện ngoại thành trong việc điều chỉnh định hướng quá trình đô thị hóa và giải quyết các vấn đề về xã hội đang và sẽ có xu hướng xảy ra. Luận án còn có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho những người quan tâm nghiên cứu và giảng dạy về vấn đề này.

Nghiên cứu sinh Văn Thị Ngọc Lan đã bảo vệ thành công luận án và được công nhận học vị Tiến sĩ chuyên ngành xã hội học. Luận án được lưu trữ tại Thư viện Quốc gia Việt Nam và Thư viện Viện Xã hội học, Viện Khoa học xã hội Việt Nam.

L.H